

Số: 37/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 1983

CHỈ THỊ**Về thanh lý tang tài vật do ngành
Công an thu giữ**

Sau ngày thành phố giải phóng, do yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự xã hội, chúng ta đã tiến hành cuộc đấu tranh gay gắt với những phần tử phản động quấy rối bằng nhiều biện pháp giáo dục và cưỡng bức, ngoài những việc làm thường xuyên, ta đã tổ chức nhiều đợt truy quét, thu gom các đối tượng lưu manh hình sự, tệ nạn xã hội.

Công việc lớn, nhiều mà đội ngũ cán bộ ta có hạn, trình độ không đồng đều, trách nhiệm chưa đầy đủ và ý thức chấp hành pháp luật chưa cao nên đã gây ra tình trạng ứ đọng trong khâu lập hồ sơ xét xử, người tồn đọng không được xử lý trong các trại tạm giam, trại cải tạo còn nhiều.

Cùng với việc tiến hành công tác thanh lý trại giam, trại cải tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có nhiều cuộc họp chỉ đạo ngành Công an tổ chức thanh lý tang tài vật mà Công an đã thu giữ, với số lượng rất lớn, tồn đọng nhiều năm, hư hỏng mất mát khá phổ biến.

Giám đốc Công an thành phố đã ra chỉ thị trong ngành, tổ chức đoàn kiểm tra thanh lý, nhưng công việc tiến triển chậm, do khối lượng tang tài vật lớn, thủ tục thu giữ và sổ sách thiếu, cán bộ phụ trách thay đổi, một số tang tài vật chưa xử lý nhưng đã đưa ra phân phối sử dụng, v.v... và đặc biệt là trách nhiệm thực hiện của các đơn vị ngành Công an chưa nghiêm túc. Đoàn kiểm tra thanh lý của ngành tuy có làm việc tích cực nhưng số lượng cán bộ có hạn, vị trí trách nhiệm chưa được xác định rõ ràng nên hiệu quả công việc không cao.

Để thanh lý dứt điểm tang tài vật ứ đọng, phân phối sử dụng hợp lý, đưa việc thu giữ, quản lý, xử lý tang tài vật đi vào nề nếp, đúng quy định của Nhà nước, Ủy ban Nhân dân thành phố giao trách nhiệm như sau :

1/ Giám đốc Công an thành phố cần chỉ đạo Trưởng Công an các quận huyện, Thủ trưởng các phòng, ban thuộc ngành Công an tiến hành ngay việc thống kê phân loại tang tài vật do quận huyện, phòng, ban thu giữ từ trước đến nay theo nội dung thông báo số 77/TB-UB ngày 9-4-1983 của Ủy ban Nhân dân Thành phố và quy định thời gian phải hoàn thành, báo cáo về Công an thành phố để Công an thành phố tập hợp báo cáo đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định xử lý. Mỗi quận, huyện, phòng, ban cần phân công một

số cán bộ chuyên trách giúp Thủ trưởng hoàn thành công việc đúng kỳ hạn.

Cần bổ sung thêm cán bộ cho Đoàn kiểm tra thanh lý của Công an thành phố để đủ sức kiểm tra, giúp đỡ các đơn vị, đồng thời tổng hợp báo cáo kịp thời về Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Trong thời gian trước mắt từ nay đến trước tháng 9/1983 theo quy định của Ủy ban Nhân dân Thành phố (thông báo số 77/TB-UB) Giám đốc Công an thành phố cần phân công một đồng chí Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo và theo dõi công tác thanh lý này.

Thông kê phân loại đến đâu (từng đơn vị hoặc từng loại tang vật) cần báo cáo về Ủy ban Nhân dân Thành phố, bàn giao ngay cho Sở Tài chính theo quy định. Trừ những trường hợp cần thiết mà Ủy ban Nhân dân thành phố có chỉ thị cụ thể cho Công an thành phố giao, chấm dứt tình trạng Công an (thành phố và quận huyện) đưa đang tài vật ra sử dụng dưới bất cứ hình thức nào (phân phối, cho mượn).

Đối với số tang tài vật mà theo lệnh của Ủy ban Nhân dân quận huyện hoặc Ban Giám đốc Công an thành phố, Công an quận huyện và phòng, ban thuộc Công an thành phố đã đưa ra sử dụng trước ngày 9-4-1983 (ngày Ủy ban Nhân dân Thành phố ra thông báo 77) phải lập rõ danh sách thông kê : loại gì, ai sử dụng, giao theo lệnh của ai, tình trạng khi giao... gửi về Công an thành phố quyết định xử lý. Người đang sử dụng có trách nhiệm quản lý, giữ gìn tốt tài sản đó. Sau ngày 9-4-1983 nếu nơi nào còn tình trạng đưa tang tài vật ra sử dụng mà không có sự chuẩn y của Ủy ban Nhân dân Thành phố thì Thủ trưởng đơn vị quản lý và người ra lệnh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, trước hết phải thu hồi, đền bồi cho công quỹ.

2/ Giám đốc Sở Tài chính theo chức năng quản lý có trách nhiệm cử cán bộ giúp ngành Công an tiến hành việc thông kê phân loại thu nhận, quản lý và nghiên cứu trình Ủy ban Nhân dân thành phố phương hướng phân phối sử dụng số tài sản đó. Cùng với việc giúp ngành Công an trong công tác thanh lý, ngành Tài chính có trách nhiệm theo dõi kiểm tra, báo cáo thường xuyên với Ủy ban Nhân dân Thành phố về tình hình, kết quả đã làm, những vấn đề tồn tại và đề xuất ý kiến về việc giải quyết những vấn đề đó.

3/ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện, với chức năng quản lý Nhà nước địa phương cần chỉ đạo Công an quận huyện chấp hành tốt các quy định trên đây, và thường xuyên kiểm tra đưa việc thu giữ, xử lý, quản lý tang tài vật vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật.

4/ Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố phân công đồng chí Nguyễn Võ Danh, Phó Chủ tịch phụ trách phân phối lưu thông chịu trách nhiệm chỉ đạo việc này.

Thanh lý tang tài vật còn tồn đọng là việc làm thiết thực trong việc thi hành đúng pháp luật, vừa bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, vừa bảo vệ tốt tài sản xã hội chủ nghĩa, vừa giáo dục và đấu tranh chống tiêu cực nội bộ.

Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu các đồng chí Giám đốc các ngành chức năng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này, thường xuyên báo cáo tình hình về Ủy ban Nhân dân Thành phố trong quá trình thực hiện.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Đình Nhơn